

GAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong quý I/2022, UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT

Trung ương đã thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan xử lý, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ

kiểm tra của Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. Cấp ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí

thư, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra vi phạm trong suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có khiếu nại khiếu kiện phức tạp kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm đến công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo việc thực hiện quy hoạch tại Quyết định số 257/QĐ-TTg; các tỉnh, thành phố đề xuất sử dụng bãi sông để xây dựng công trình, nhà ở và điều chỉnh tuyến đê không phù hợp với quy hoạch tại Quyết định số 257/QĐ-TTg... Tại Thái Bình, việc sử dụng bãi sông trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển. Công tác quản lý đê trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; số vụ vi phạm phát sinh mới giảm; nhiều vi phạm tồn đọng từ các năm trước được xử lý dứt điểm, nâng cấp tuyến đê bồi thành để chính để bảo vệ các khu dân cư tập trung ngoài đê và mở rộng diện tích đất canh tác; rà soát lại vị trí bãi, bãi theo tuyến đê hiện trạng tại một số tuyến đê; tăng tỷ lệ phần trăm cát tạo, xây dựng mới công trình, nhà ở tại các khu vực dân cư tập trung hiện có trên bãi sông; xem xét, nghiên cứu điều chỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm diện tích bãi sông được xây dựng trên tuyến đê diện tích bãi sông tại phạm vi được phép nghiên cứu xây dựng theo hướng tăng lên 10% để việc khai thác xây dựng công trình trong khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội ngoài bãi sông được thuận lợi. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Viện Quy hoạch thủy lợi và các cơ quan liên quan tiếp tục lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các địa phương nằm trong phạm vi quy hoạch về thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 257/QĐ-TTg, trong đó tập trung các nội dung: điều chỉnh, bổ sung các khu dân cư hiện có trên bãi sông; vị trí khu vực bãi sông nghiên cứu xây dựng; xử lý vi phạm tồn đọng...; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 5/5/2022. Các địa phương cần quản lý chặt chẽ quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực bãi sông không thuộc, hoặc có vị trí không phù hợp danh mục bãi sông được phép xây dựng, có thể nghiên cứu xây dựng tại phụ lục IV và V của Quyết định số 257/QĐ-TTg. Ngoài ra cần có phương án và lộ trình để di dời các khu vực dân cư, các hộ dân vi phạm pháp luật về đê điều, nằm trong phạm vi đê điều và khu vực có nguy cơ cao sạt lở.

NĂM 2022 CÓ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại Thái Bình, về cơ bản công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát thực tiễn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, năm 2021 Thái Bình chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão (số 2, 3, 7, 8) và một áp thấp nhiệt đới. Trong năm xảy ra 3 đợt rét đậm, rét hại và 6 đợt nóng, nắng nóng gay gắt. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tình vẫn chịu một số thiệt hại về công trình đê điều, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Thái Bình đã chủ động triển khai các giải pháp theo phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, tài chính, ngân sách ứng phó với các cơn bão, áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn kéo dài. Huy động lực lượng, phương tiện hướng dẫn các chủ tàu thuyền, người dân khu vực ngoài đê vào nơi trú ẩn trú ẩn an toàn. Chủ động



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

hành, huy động và phối hợp lực lượng ứng phó với thiên tai, sự cố; phản ứng nhanh chóng, chính xác cả hệ thống từ trung ương đến địa phương; tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực PCTT và TKCN các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm đủ năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp; củng

cố lực lượng xung kích PCTT và TKCN tại cơ sở, chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra thiên tai; bên cạnh đó, từng bước xây dựng lực lượng chuyên nghiệp ứng phó với các tình huống xảy ra. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về PCTT; tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó

với thiên tai; lồng ghép các nội dung tuyên truyền PCTT vào chương trình đào tạo, giảng dạy trong nhà trường, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng...; quan tâm đầu tư cho công tác PCTT, đa dạng hóa nguồn lực, tập trung đầu tư, sửa chữa công trình PCTT bị hư hỏng; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép gây cản trở thoát lũ và ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều.

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4 - 13/5

(chinhphu.vn) Thí sinh đăng học lớp 12 năm học 2021 - 2022 đăng ký dự thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4 - 13/5, theo hình thức trực tuyến.



Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại trường phổ thông.

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 tài khoản (là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh - viết tắt: CCCD/CMND; trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống quản lý thi. Các thí sinh này có thể thủ đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 3/5/2022.

Sau đó, thí sinh chính thức đăng ký dự thi từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh tự do sẽ được Đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh cần báo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với Đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

Các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông... đúng quy định.

Khi đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 được đăng ký dự thi chỉ một bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 381/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022.



Ảnh minh họa

Nội dung công điện như sau:

Sau thời gian triển khai các giải pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoạt động du lịch đã diễn ra sôi động tại nhiều địa phương trên cả nước, du lịch quốc tế từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, đã bắt đầu nảy sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh, an ninh, vệ sinh môi trường... tại khu, điểm du lịch, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. Để bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đây nhanh tốc độ phục hồi du lịch, Thủ tướng

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 1. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Cụ thể: a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du

lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... tại các khu, điểm du lịch. - Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch; giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước toàn diện về du lịch trên địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ sau: a) Chỉ đạo các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát,